

**THÔNG BÁO**

**Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2022-2023**

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp		
		Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12
I	Điều kiện tuyển sinh	Học viên hoàn thành chương trình THCS. Có đầy đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, bằng tốt nghiệp THCS, GCN tốt nghiệp tạm thời THCS, không phân biệt độ tuổi.	- Học viên tốt nghiệp THCS và có học bạ lớp 10 được công nhận lên lớp, không phân biệt độ tuổi.  - Học viên chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.	- Học viên tốt nghiệp THCS và có học bạ lớp 10, lớp 11 được công nhận lên lớp, không phân biệt độ tuổi  - Học viên chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	<p>- Đối với lớp 10 thực hiện chương trình giáo dục gồm 35 tuần thực học, ngoài 03 môn học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) và hoạt động giáo dục bắt buộc (Trải nghiệm - Hướng nghiệp và Giáo dục địa phương), mỗi học viên phải học 04 môn tự chọn trong số 07 môn sau: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học và 03 chuyên đề học tập lựa chọn bắt buộc</p> <p>- Đối với lớp 11, 12 thực hiện chương trình giáo dục gồm 32 tuần thực học và dạy đủ 7 môn bắt buộc gồm Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa và 03 môn tự chọn gồm Anh văn, Tin học và GDCD do Bộ GD&amp;ĐT quy định.</p>		
III	Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu thái độ học tập của học viên	<p>- Trung tâm và gia đình học viên có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục toàn diện học viên.</p> <p>- Tổ chức họp phụ huynh học viên đầu năm và cuối năm; thiết lập mối quan hệ giữa Trung tâm và gia đình trong việc thông tin 2 chiều về công tác giáo dục học viên.</p> <p>- Sau cuối mỗi học kỳ và năm học trung tâm thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học viên cho phụ huynh biết qua phần mềm vn.edu</p> <p>- Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên bám sát lớp để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học viên. Có những biện pháp cụ thể để giúp đỡ học viên học tập, vận động học viên chuyên cần</p>		



		<p>đến lớp, đảm bảo duy trì sĩ số đến cuối năm học. Kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm nội quy và thông báo kịp thời các trường hợp học viên nghỉ học cho phụ huynh biết.</p> <p>- Học viên có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy của Trung tâm.</p>
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở cơ sở giáo dục	<p>- Trung tâm đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế và thiết bị dạy học. Trung tâm có 02 phòng máy có đầy đủ máy tính phục vụ cho công tác giảng dạy Tin học cho học viên.</p> <p>- Hỗ trợ học viên có hoàn cảnh khó khăn, học viên thuộc diện chính sách theo quy định.</p> <p>- Học viên tham gia các phong trào VHVN-TDĐT, nhân các ngày lễ trong năm</p> <p>- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cảnh quang môi trường sư phạm mẫu mực (xanh, sạch, đẹp).</p> <p>- Hưởng ứng và tham gia các phong trào hội thi do Ngành và trung tâm phát động.</p>
V	Kết quả hạnh kiểm, học tập, sức khỏe của học viên dự kiến đạt được	<p>- Hạnh kiểm học viên: 100% học viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người học sinh. 65% học viên xếp loại hạnh kiểm tốt và 35% học viên xếp loại hạnh kiểm khá.</p> <p>- Học tập: Phần lên lớp 98% (sau khi kiểm tra lại); tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 85% trở lên, phần đầu có nhiều học viên đỗ vào các trường Đại học và Cao đẳng.</p>
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học viên	<p>- Tỷ lệ lên lớp sau khi thi lại là 98%.</p> <p>- Duy trì sĩ số ổn định.</p> <p>- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT 85% trở lên, phần đầu có nhiều học viên đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng.</p>

Đăk Nông, ngày 01 tháng 9 năm 2022



GIÁM ĐỐC

Lê Đức Ánh